

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๕๒๒



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากสำนักงานจังหวัดเชียงรายว่า ที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้กำหนดช่วงงดการเผาทุกชนิด ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร) ได้จัดทำประกาศงดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการจังหวัด ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งประกาศฯ ให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งกำชับให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานราชการถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิด ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเคร่งครัด
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพรัตน์ อู่ทอง)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร. ๐๘๖-๕๘๖๐๕๘๖

โทรสาร ๐๕๓-๗๑๓๖๖๘



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑
(งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)

เนื่องจากจังหวัดเชียงราย มักจะประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการ ระวังเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรการดังนี้

๑. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการ ไม่ให้มีการเผา ทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด

๒. การเผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชน ก่อเหตุรำคาญต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

๓. ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ขอให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว จัดทำแนวกันไฟพร้อมแจ้งขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่ เพื่อประสานขอคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

๔. ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ รวม ๖๐ วัน ห้ามมีการเผาใดๆ ทั้งสิ้น โดยเด็ดขาด หากตรวจพบพื้นที่ใดมีไฟหรือจุดความร้อน (hotspot) เกิดขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ ชี้แจงสถานการณ์ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

๕. หากพบเห็นไฟไหม้ป่าสามารถแจ้ง สายด่วน ๐ ๕๓๗๑ ๒๖๐๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย